



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๖๕๗

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี/หัวหน้างานวินัยและนิติการ/เลขานุการคณะกรรมการ  
เงินรายได้ (ทราบ)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้ ประเภทค่าใช้สอย ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ ไปแล้วนั้น ต่อมาคณะสัตวศาสตร์ได้เสนอ พิจารณากรณีการจะจัดซื้อของที่ระลึกไว้ในคณะ เพื่อมอบให้อาคันตุกะทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้มีอุปการคุณและพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งให้ความช่วยเหลือทางด้านการ พัฒนาศูนย์สุขภาพบุคคล เนื่องจากในข้อ ๖ ตามประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้น ที่กำหนดไว้ว่า “ให้เบิกจ่ายค่า โฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ส.ค.ส. ปฏิทิน ของที่ระลึก หรือวัสดุอื่น ๆ สำหรับใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อมอบแต่อาคันตุกะ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึง ผู้มีอุปการคุณของมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ตามอัตราสำหรับสิ่งสิ่งพิมพ์แต่ละประเภทที่ผ่าน การเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย” ไม่เอื้อต่อ การดำเนินงานและการเบิกจ่าย ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย จึงเสนอจัดซื้อของที่ระลึกจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ชิ้น ในวงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่าย จากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะฯ

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดทำของที่ระลึกในนามคณะหรือในนามหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี ฐานะเทียบเท่าคณะ ทั้งนี้ ต้องไม่ทำในเชิงพาณิชย์ และต้องมีข้อความที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยให้คณะกรรมการส่งเสริมอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ และบริหารจัดการแบรนด์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้กำหนดเงื่อนไขและรูปแบบอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการดำเนินการจัดทำของที่ระลึก ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเงินรายได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้ประเภทค่าใช้สอย เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดทำ “ร่าง” ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้ ประเภทค่าใช้สอย เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว ดังนั้น ใน “ร่าง” ประกาศฯ ดังกล่าว ให้อ้างอิงพระราชบัญญัติให้ถูกต้อง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้ งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ